
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 
เมื่อวันอาทิตย์ ที ่16 มิถุนายน ๒๕๖7  เวลา ๐๙.๐๐ น 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 
   ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์   บุญสุวรรณ์ 
๒. นายสุโชค   กาญจนา รองประธานสภาฯ สุโชค   กาญจนา 
๓. นายจรรยา   หยูคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรรยา   หยูคล้าย 
๔. นายอภิเชษฐ์  ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อภิเชษฐ์  ไชยเดช 
๕. นายคล่อง    ดำชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คล่อง    ดำชู 
๖. นายณฐภัทร   กลับศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ณฐภัทร   กลับศรี 
๗. นายสานนท์    ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สานนท์    ณ นคร 
๘. นายอุดร   บุรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อุดร   บุรีภักดี 
๙. นายสุทิน    ประทุมเมศร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุทิน   ประทุมเมศร์ 

๑๐. นายปราโมทย์    ชูทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปราโมทย์    ชูทิพย์ 
๑๑. นางชมัยพร    พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชมัยพร    พิทักษ์ 
1๒. ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พีระ   เรืองช่วย 

 

     ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประจวบ   สรรพสมบูรณ์ เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ประจวบ   สรรพสมบูรณ์ 
๒. นายนิตย์   แก้วขุนราม นายกเทศมนตรี นิตย์   แก้วขุนราม 
๓. นางภรทิพย์   ดีทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี ภรทิพย์   ดีทอง 
๔. นายวรวุฒิ   หนูมาก นายช่างโยธา วรวุฒิ   หนูมาก 
๕. นายปรัญญา   ทองนุ่น นิติกรชำนาญการ ปรัญญา   ทองนุ่น 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ  
จำนวน ๑2 คน เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา 
ฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 

เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์  ประธานสภาฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภาเทศบาล    
ตามระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                                                             -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ          
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจำปี  พ .ศ .๒๕๖7 เม่ือวันที่               
19 มีนาคม ๒๕๖7   

ประธานสภาฯ                ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ      
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖7           
ว่ามีข้อความตอนใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ   มีมติรับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ขอความเห็นชอบรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้า

อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ 
ประธานสภาฯ         ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ด้วยเทศบาลตำบลท่าประจะมีความประสงค์จะขอรื้อถอนและ
ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล
ตำบลท่าประจะซึ่งได้มีการจัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 และอยู่
ในสภาพที่ชำรุดตามอายุการใช้งาน ประกอบกับได้มีการ
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่มีความคุ้มค่าในการซ่อมแซม จึงขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลให้ รื้อถอนและปรับปรุงซุ้มเฉลิม       
พระเกียรติดังกล่าว เพื่อให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามและ
สมพระเกียรติ 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด เพ่ือขอความ
เห็นชอบขอรื้อถอนและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้า
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ มีสมาชิกสภาท่านใด   
จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติจาก        
ที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่นายกเทศมนตรี
เสนอหรือไม่  

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ        ๑2  เสียง 
                  ไมเ่ห็นชอบ       -   เสียง 

งดออกเสียง      -   คน  

ระเบียบวาระท่ี 4 ขอความเห็นชอบย้ายแนวท่อ HDPE 4” บริเวณถนนสายดอน
มะปรางใน – หลังวัดดอนมะปรางหมู่ที่ ๖ พร้อมวางใหม่ 
ระยะทาง 165 เมตร 

ประธานสภาฯ         ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาตามญัตติที่เสนอระเบียบวาระที่ 4 เพ่ือ   

ขอย้ายแนวท่อ HDPE ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำของระบบประปาหมู่ที่ 6      
จะเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 6 ที่จะขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนมะปรางใน –     
หลังวัดดอนมะปราง หมู่ที่  6 เนื่องจากถ้าไม่ย้ายท่อ HDPE                     
เวลาก่อสร้างถนนคอนกรีตซึ่งมีผิวจราจรกว้าง 5 จะทำให้ท่ออยู่
ใต้ผิวจราจรและจะเกิดความลำบากในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
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หรือต่อระบบประปาให้ประชาชนที่ ขอใช้น้ ำในภายหลั ง               
โดยจะย้ายในช่วงที่ทำการก่อสร้างถนน จึงต้องขอความเห็นชอบ
ย้ายแนวท่อไว้ก่อนส่วนสาเหตุที่มีการฝังแนวท่อในระยะดังกล่าว
เนื่องจากเมื่อก่อนในแผนพัฒนาระบุความกว้างของถนนไว้ 4 
เมตร ซึ่งแนวท่อจะอยู่ข้างขอบถนนแต่ภายหลังได้มีการขอแก้ไข
แผนพัฒนาให้ผิวจราจรกว้างเป็น 5 จึงทำให้แนวท่ออยู่ใต้         
ผิวจราจร 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เรียนท่านประธานสภาในการย้ายแนวท่อประปาที่อยู่ใต้พ้ืนถนน
ผมเห็นด้วยครับ เพราะว่าถ้าเราก่อสร้างถนนและท่อไปอยู่ใต้
ถนนไม่มีใครเขาทำกันซึ่งเราจะต้องแก้ไขให้ เรียบร้อยก่อน         
เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว 

ประธานสภา ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภา  
ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติ
จากที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ย้ายแนวท่อ 
HDPE บริเวณถนนสายดอนมะปรางใน – หลังวัดดอนมะปราง
หมู่ ที่  ๖  พ ร้อมวางให ม่  ระยะท าง 1 6 5  เมตร  ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ        ๑2  เสียง 
                  ไมเ่ห็นชอบ       -   เสียง 

งดออกเสียง      -   คน  

ระเบียบวาระท่ี 5 ขออนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2567 จำนวน 3 รายการ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอโอน                  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 

เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม        
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระ 5 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 รายการ           
ตามระเบียบวาระ 5.1 - 5 .3 ผมจะให้ฝ่ ายบริหารชี้แจง
รายละเอียดที่ละรายการแต่จะขอมติในการพิจารณาอนุมัติรวม
ในครั้งเดียวหากท่านสมาชิกสภาสงสัยรายการก็ให้อภิปรายหรือ
จะไม่อนุมัติรายการไหนก็ให้เสนอมา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง
รายละเอียดครับ 
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นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุ กท่ าน  สำหรับการ          
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 จำนวน 3 รายการ ตามเสนอญัตติที่เสนอมีรายละเอียด
และเหตุผลความจำเป็นดังนี้ 

(1) ตามระเบียบวาระ 5.1 ก็สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3 
ที่ได้ขอความเห็นชอบรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้า
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ เพราะเมื่อรื้อถอนแล้ว
จะทำการก่อสร้างใหม่ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงมี
ความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยจะขอ
โอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน        
(ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น งบอนุมัติ 335,320 บาท (งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน 335,320 บาท) เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินละสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 148,944 บาท  

(2) ตามระเบียบวาระ 5.2 สืบเนื่องจากสมาคมกีฬาอำเภอ
ชะอวดได้จัดทำโครงการขอเงินอุดหนุนเพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา –
กรีฑา เยาวชน และประชาชนอำเภอชะอวดประจำปี พ.ศ.
2567  แต่ เนื่ องจากเทศบาลตำบลท่ าประจะ  ไม่ ได้ ตั้ ง
งบประมาณไว้จึงจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณโดยจะขอ
โอนจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย เรียนและ
ประถมศึกษา งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบอนุมัติจำนวน 
2,360,960 บาท (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 
1,276,400 บาท) เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบ
เงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โครงการแข่งขัน
กีฬา/กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด เพ่ือจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนให้กับสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด เพ่ือดำเนินการตาม
โครงการแข่งขันกีฬา/กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด 
จำนวน 15,000 บาท 

(3) ตามระเบียบวาระ 5.3 ตามที่เทศบาลตำบลท่าประจะ
ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้เพ่ือจัดซื้อที่ดินบริเวณข้างเคียงเทศบาล
แต่เนื่องจากที่ดินดิงกล่าวยังไม่ได้ออกโฉนดและมีปัญหาเกี่ยวกับ
เนื้อที่ดินจึงยังไม่สามารถดำเนินจัดซื้อได้ แต่ฝ่ายบริหารไม่อยาก
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ให้งบประมาณตรงนี้ตกไปก็เลยเปลี่ยนแปลงไปทำเป็นโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบบัวแก้วทุ่งนาใต้ ในวันนี้
จึงขออนุมัติจากสภาเพ่ือโอนงบประมาณจากแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบอนุมัติจำนวน 
500 ,000 บาท เพ่ื อตั้ งจ่ าย เป็ นรายการใหม่  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายนบบัวแก้วทุ่ง
นาใต้ จำนวน 500,000 บาท  

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เรียนประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระ 5.3 ต้องขอขอบคุณฝ่าย
บริหารที่ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนบบัวแก้วทุ่งนาใต้ เนื่องจากนบบัวแก้วเป็นแหล่ง
เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนของประชาชนถ้าเรามีถนน
ที่สะดวกก็จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเยือน 

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือเสนอความเห็นอีกหรือไม่     
ถ้ าไม่ มี ผมจะขอมติจากที่ ป ระชุมว่ า พิ จารณ าอนุ มัติ โอน
งบประมาณ รายจ่ ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2567                 
ตามระเบียบวาระ 5.1-5.3 รวมครั้งเดียว จำนวน 3 รายการ           
ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ หรือไม่ให้
อนุมัติด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑2   เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -    เสียง 

งดออกเสียง   -     คน 

ระเบียบวาระท่ี  6                       การพิจารณาอนุ มัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2567 

ประธานสภาฯ           ขอเชิญ เลขานุการ ชี้แจงระเบียบการจ่ายใช้เงินสะสมครับ 
เลขานุการ ฯ ขอเรียนชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสะสม

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕66 ข้อ ๙7 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   

๑. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
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3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น 
เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบ
ล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 

4. เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสมแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา
ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดย
คำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

ซึ่งยอดเงินสะสมของเทศบาลตำบลท่าประจะ ณ วันที่      
1 6  มิ ถุ น า ย น  ๒ ๕ 6 7  มี เงิ น ส ะส ม ค ง เห ลื อ  จ ำน ว น 
1 2,0 8 8 ,0 0 9 .4 8   บ าท  หั กต ามระ เบี ยบ ฯ  จ ำน วน 
10,317 ,120 บาท คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ ายได้   
1,770,889.48 บาท 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
2567 เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนมะปรางใน 
– หลังวัดดอนมะปราง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,496,108 บาท
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชีแจงรายละเอียดครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามญัตติที่เสนอเพ่ือ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ดอนมะปรางใน – หลังวัดดอนมะปราง หมู่ที่ 6 เนื่องจากถนน
สายดอนมะปรางใน – หลังวัดดอนมะปราง เป็นถนนที่มีความ
ยาวอยู่ 2 ช่วง ช่วงที่ ๑ ยาวประมาณ 834 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 
405 เมตร  ซึ่ งที่ ผ่านมาผมก็ได้พยายามของงบประมาณ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจมาตลอดหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รบการจัดสรร
งบประมาณและถนนสายนี้ก็เป็นถนนที่ประชาชนใช้กันเยอะจึงมี
ความคิดที่จะแก้ปัญหาของถนนสายนี้ให้ได้ ซึ่งฝ่ายบริหารก็เห็น
ว่าเทศบาลยังมีเงินสะสมเหลืออยู่จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติจ่ายเงินสะสมในวันนี้  โดยจะดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายดอนมะปรางใน -หลังวัดดอนมะปราง หมู่ที่  6       
ช่วงที่  ๑ กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร     
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ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ0.10 เมตร พ้ืนที่ดำเนินการไม่     
น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4  เมตร ยาว 405 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.20 
เมตร  พ้ืนที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร  หรือ
พ้ื น ที่ ด ำ เนิ น การรวม ไม่ น้ อยกว่ า  2 ,4 4 5  ตารางเมต ร 
งบประมาณในการก่อสร้าง 1,496,108 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้วนั้น 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยจะสอบถามขอ
เชิญครับ 

นายคล่อง  ดำชู เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ตามที่ฝ่ายบริหารขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตสายดอนมะปรางในฯ      
ผมเห็นด้วยครับเพราะถนนสายนั้นในช่วงที่ 1 ซึ่งอยู่ตอนกลาง
ของถนนที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต แต่ในวันนี้ท่าน
นายกเทศมนตรีได้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมมาผมก็เห็นด้วยครับ  

นายอภิเชษฐ์   ไชยเดช เรียนท่านประธานสภา ที่ผ่านมาประชาชนได้สอบถามอยู่ตลอด
ว่าถนนส่วนตรงกลางที่เว้นว่างอยู่จะดำเนินการเมื่อไหร่ เมื่อวันนี้
ท่านนายกเทศมนตรีได้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมผมก็เห็นด้วยครับ 

  นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ในการอนุมัติจ่ายเงินสะสมมีหลักการ
พิจารณา คือ 1.สถานะการเงิน 2.ความจำเป็นที่พ่ีน้องประชาชน
จะได้รับ ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนผม      
ก็เห็นด้วยครับในการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์และอำนวย
ความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน 

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือเสนอความเห็นอีกหรือไม่     
ถ้าไม่มี จึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะพิจารณาอนุมัติ ให้จ่าย               
เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอน
มะปรางใน – หลั งวัดดอนมะปราง หมู่ที่  6  งบประมาณ 
1,496,108 บาท ตามรายละเอียดที่ท่านนายกเทศมนตรี            
ได้ชี้แจงหรือไม่ให้อนุมัตดิ้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑2   เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -    เสียง 

งดออกเสียง   -   คน 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติอื่น ๆ  (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ                                  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ                

ขอเชิญครับ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมจะขอแจ้ง     

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข
ครั้งที่ 6/2567 เนื่องด้วยเทศบาลตำบลท่าประจะได้ดำเนินการ
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แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไขครั้งที่  
6/2567 โดยประกาศใช้แผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
๒๕๖7 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 21 
วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อม
ทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดทราบด้วย ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลท่าประจะจึงขอแจ้งประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 6/2567 
ให้สภาเทศบาลตำบลท่าประจะทราบ มีรายละเอียดตามเอกสาร
ที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม                                                    รับทราบ 
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านกระผมมีอีกเรื่อง        

ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบเนื่องจากสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำรวจ
ข้อมูลผู้สู งอายุที่มีที่อยู่อาศัย สภาพทรุดโทรมและมีความ
จำเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถ
ดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  รวมถึงมี
สุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย โดยได้กำหนดจำนวนและ
วงเงินสำหรับการปรับสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน ๑ หลังๆ ละ
40,000 บาท เทศบาลตำบลท่าประจะโดยงานเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนจึงได้ดำเนินการสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่เทศบาลตำบลท่าประจะพบว่ามีผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยและ
มีความจำเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมจำนวน ๑ ราย คือ        
นางซ่อนกลิ่น   เชาวลิต อายุ 67 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 60       
หมู่ที่ ๒ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นบ้านที่มีการก่อสร้างยังไม่
แล้วเสร็จมีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่มีความมั่นคงปลอดภัย 
พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยเพ่ือให้มีความเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยซึ่งรายละเอียดใน
การซ่อมแซมจะมอบให้กองช่างดำเนินการสำรวจรายการและ
ประมาณการค่าใช้จ่ายอีกครั้งจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
และหากที่สมาชิกภาพบว่าในพ้ืนที่ของท่านมีผู้สูงอายุที่มีความ
จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือก็ให้แจ้งมายังเทศบาลเพ่ือจะได้
ดำเนินการจัดให้มีการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่หรือแจ้ง
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือต่อไป 

ประธานสภาฯ                                  มีท่านใดมีเรื่องใดท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญครับ 
นายสุทิน ประทุมเมศร์  เรียนท่านประธานสภา ขอแจ้งไปยังฝ่ายบริหารเพ่ือติดตามเรื่อง

ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วเกี่ยวเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างและ
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สัญญาณไฟกระพริบบริเวณปากทางเข้าวัดตะเคียนทองและถนน
ไสเหรียงว่าจะดำเนินการให้เมื่อไหร่ 

นายสานนท์   ณ นคร เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมอยากทราบเกี่ยวกับระเบียบการ
ขอใช้รถ jcb  เนื่องจากชาวบ้านได้มาเขียนหนังสือขอใช้รถ
เพ่ือให้ขุดว่างท่อระบายน้ำทางเข้าบ้านหลังแรกไปดำเนินการขุด
ให้แต่อีกหลังซึ่งอยู่ติดกันไม่ดำเนินการให้โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่า
เป็นพื้นที่ส่วนบุคลไม่สามารถดำเนินการได้ 

 
นายคล่อง   ดำชู เรียนท่านประธานสภาอยากสอบถามไปยังฝ่ายบริหาร เนื่องจาก

ที่วัดเขาลำปะซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลเขาพระทอง มีการจัดงาน
ศพอยู่บ่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านในพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ ตำบล   
ท่าประจะของเราโดยทางวัดเขาลำปะจะขอให้เทศบาลไปจัดขยะ
ให้ได้หรือไม ่

นายณฐภัทร   กลับศรี  เรียนท่านประธานสภา ผมอยากจะสอบถามไปยังฝ่ายบริหาร
เรื่องถังขยะชาวบ้านเขาถามมาว่า จะสามารถเปลี่ยนถังขยะที่
ชำรุดได้หรือไม่ 

นายอุดร   บุรีภักดี เรียนท่ านประธานสภา มีชาวบ้ านเขาฝากสอบถามเรื่อง
น้ำประปาหมู่บ้านของหมู่ที่ ๔ ว่าทำไมมันแพงมากเป็นเพราะ
สาเหตุอะไร 

นายสุทิน   ประทุมเมศร์ เรี ย น ท่ า น ป ร ะ ธ า น ส ภ า จ ะ ข อ เ พ่ิ ม เติ ม ต า ม ที่ ท่ า น                 
สท.ณฐภัทร กลับศรี ตามที่ได้สอบถามเกี่ยวกับถังขยะเนื่องจาก
ชาวบ้านเขาสอบถามกรณีถังขยะแตกจะต้องทำยังอย่างไร     
และการขอถังขยะเพ่ิมเติมต้องทำอย่างไรให้ เจ้าตัวมาแจ้ง         
ด้วยตนเองหรือจะให้สมาชิกสภามาแจ้งแทน 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ เรียนท่านประธานสภา ผมขออนุญาตหารือเกี่ยวการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด 
เนื่ องจากปีนี้ ได้มี การก่อสร้างสนามกีฬา ใหม่ เป็น พ้ืนยาง                 
และนักกีฬาจะต้องมีรองเท้าเพ่ือใส่ในการแข่งขัน อยากหารือว่า
เราจะหางบประมาณท่ีไหนไปสนับสนุน 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จะแจ้ง
ที่ประชุมทราบอีก ถ้าไม่มีขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายกเทศมนตรี               เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมจะขอตอบข้อ
สอบถามของท่านสมาชิกสภาแต่ละเรื่อง ดังนี้ 

เรื่องสัญญาณไฟกระพริบเป็นครุภัณฑ์บริการสาธารณะซึ่ง
จะต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาและบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ซึ่งจะมอบให้กองช่างตรวจสอบและดำเนินการ
ต่อไป 

การขอใช้รถ jcb ถ้าเป็นการทำในพ้ืนที่ส่วนบุคลคลไม่สามารถ
ทำได้ในการขุดวางท่อทางเข้าบ้านไม่สามารถทำได้ แต่ตามกรณีที่
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ท่าน สท.สานนท์ ณ นคร แจ้งมานั้นผมได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่
แล้วเนื่องจากมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ไม่ชัดเจนจึงยัง
ไม่ได้ดำเนินการให้ซึ่งผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแล้ว 

การจัดเก็บขยะที่วัดเขาลำปะอยู่นอกเขตอำนาจของเทศบาล
ตำบลท่าประจะ ซึ่งหากจะให้เทศบาลตำบลท่าประจะจัดเก็บ
ขยะจะต้องดำเนินการตามข้ันตอนเพ่ือขอทำกิจการนอกเขต 

การเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุดหรือกรณีขอถังขยะใหม่ให้ชาวบ้าน
มาติดต่อด้วยตนเอง 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดที่จะแจ้งที่ประชุมทราบอีก
หรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 

ปิดการประชุม     เวลา 11.05 น. 
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